

TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN VỀ THI ĐUA TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Tú Anh

Tóm tắt: Bài viết tập trung luận giải làm rõ tư tưởng cơ bản của V.I.Lênin về thi đua yêu nước trong chủ nghĩa xã hội, đó là tư tưởng cơ bản phản ánh những nét đặc trưng, bản chất, mục tiêu, nội dung, lực lượng tiến hành thi đua yêu nước dưới chủ nghĩa xã hội để bảo đảm cho việc tạo ra những cơ sở, tiền đề cần thiết cho chủ nghĩa xã hội, đồng thời là cơ sở để Đảng ta định ra đường lối nhằm đổi mới nội dung, hình thức tiến hành các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: V.I. Lênin; thi đua, chủ nghĩa xã hội

Abstract: The article focuses on clarifying basic ideas of Lenin about patriotic emulation in socialism, which are basic ideas that reflect the characteristics, nature, and objectives, contents and forces conducting emulation and patriotism under socialism to ensure the creation of necessary foundations and premises for socialism and at the same time serve as a basis for our Party to define ways to renewing the content and form of conducting patriotic emulation movements in the current period.

Keywords: V.I. Lenin; emulation and socialism

Ngày nhận bài: 12/3/2019 Ngày sửa bài: 20/5/2019 Ngày duyệt đăng: 30/5/2019

1. Đặt vấn đề

V.I.Lênin, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới, người lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917 đã đưa ra nhiều tư tưởng, quan điểm tiến bộ và sự phát triển ổn định, bền vững

của nước Nga - Xô viết, trong đó có tư tưởng về thi đua trong chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó đã trở thành những chỉ dẫn quan trọng định hướng cho nước Nga - Xô viết trong tổ chức thi đua, tập hợp các giai, tầng xã hội tiến hành các hoạt động thi đua để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,

⁽¹⁾ ThS, Viện KHXH&NVQS, Bộ Quốc phòng

nhệm vụ, mục đích mà Nhà nước Xô viết và V.I.Lênin đã đề ra.

2. Tư tưởng của V.I.Lênin về thi đua trong chủ nghĩa xã hội

2.1. Bối cảnh lịch sử để V.I.Lênin đề ra thi đua trong chủ nghĩa xã hội

Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi năm 1917 đã mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga lên làm chủ xã hội. Cũng chính trong thời điểm lịch sử này, 14 nước đế quốc tiến hành bao vây, cô lập nước Nga - Xô viết từ mọi phía cả về kinh tế, chính trị, quân sự và văn hoá, giáo dục, xã hội nhằm bóp chết chính quyền Xô viết công - nông non trẻ ở nước Nga. Bên cạnh đó, việc giành chính quyền trên phạm vi cả nước và chấm dứt chiến tranh với nước Đức đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi Đảng Cộng sản Bôn-sô-vích, đứng đầu là V.I.Lênin, phải có những chủ trương, biện pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nêu trên. Do đó, V.I.Lênin đã chủ trương tập trung lực lượng, sức người, sức của cho khôi phục, phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vấn đề mấu chốt và cần kíp của chính quyền Xô - viết để tạo dựng cơ sở vật chất vững chắc cho chủ nghĩa xã hội, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các phần tử cơ hội, xét lại trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô, tạo dựng uy tín, niềm tin với quần chúng nhân dân, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện

cải cách, cải tổ nền kinh tế của đất nước, V.I.Lênin đã nhấn mạnh: chính trị có thể lãnh đạo kinh tế đất nước, ngoài việc kiểm kê, kiểm soát nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, kỷ luật lao động thì vai trò của chính trị trong việc lãnh đạo tổ chức thi đua là vô cùng thiết yếu.

2.2. Những nội dung cơ bản về thi đua trong chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng V.I.Lênin

V.I.Lênin chỉ rõ, bản chất của thi đua trong chủ nghĩa xã hội khác hoàn toàn về bản chất so với thi đua trong chủ nghĩa tư bản. Bởi vì thi đua trong chủ nghĩa tư bản chỉ mang tính hình thức, giả tạo, giấu giếm để che đậy cho bản chất áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản, thậm trí triệt tiêu động lực của sự phát triển. Trong chủ nghĩa tư bản không có thi đua mà thay vào đó là sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt, khốc liệt giữa các tập đoàn tư bản, giữa các đảng phái, giữa các cá nhân và giữa các nước với nhau. Chỉ có chủ nghĩa xã hội thì thi đua mới mang tính lành mạnh, nhân văn, nhân đạo sâu sắc vì sự tiến bộ, phát triển của xã hội, đó là một công cụ, một biện pháp để nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho con người. Đó là những hoạt động thi đua mang tính thiết thực, cụ thể vì nhân dân lao động, là nguồn gốc, động lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đó thực sự là ngày hội để cho quần chúng nhân dân lao động có thể hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo ra năng xuất lao động ngày càng cao. V.I.Lênin viết: "Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới lần đầu

tiên mở đường - nhờ đã xóa bỏ được các giai cấp, và do đó, xóa bỏ được sự nô dịch quần chúng - cho một cuộc thi đua thực sự có tính chất quần chúng. Và chính tổ chức Xô viết, trong khi chuyển từ nền dân chủ hình thức của chính thể cộng hòa tư sản sang việc quần chúng lao động thực sự tham gia công tác quản lý, lần đầu tiên đã tổ chức phong trào thi đua một cách rộng rãi”[4; 232].

V.I.Lênin đã chỉ rõ mục đích, yêu cầu của thi đua trong chủ nghĩa xã hội. Để các phong trào thi đua yêu nước diễn ra một cách thiết thực, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, V.I.Lênin đã đưa ra những vấn đề có tính nguyên tắc và các phương pháp thi đua cụ thể, rõ ràng để các tổ chức, lực lượng căn cứ vào đó thực hiện. Về nguyên tắc, trong thi đua xã hội chủ nghĩa là phải công khai thông qua các phương tiện báo chí, thông tin đại chúng. Thông qua đó, các tầng lớp nhân dân biết được mục đích, nội dung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phổ biến những kinh nghiệm hay, bài học quý, những điển hình tiên tiến, những tấm gương trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó, tăng thêm tinh thần lao động hăng say cho họ. V.I.Lênin khẳng định: “Báo chí phải giới thiệu hết sức tỉ mỉ những thành công của các công xã kiểu mẫu... mặt khác, báo chí sẽ đưa lên “bảng đen” những công xã nào cứ khư khư giữ những “truyền thống của chủ nghĩa tư bản”, nghĩa là những truyền thống vô chính phủ, lười biếng, vô trật tự, đầu cơ”. Về phương pháp thi đua trong chủ nghĩa xã hội, theo V.I.Lênin, phải được tiến

hành trên phạm vi cả nước và mang tính toàn diện, lâu dài, bền bỉ, thường xuyên, tốn nhiều thời gian, sức lực trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, trong đó thi đua trên lĩnh vực kinh tế là quan trọng nhất, mang tính cơ sở, nền tảng. “Dĩ nhiên, không phải chỉ cần mất hàng tuần mà phải mất hàng bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì một giai cấp mới trong xã hội, hơn nữa một giai cấp trước kia bị áp bức, bị đày đoạ trong cảnh khốn cùng và dốt nát mới có thể làm quen với tình hình mới của mình, mới nhìn nhận kỹ lưỡng mọi vật xung quanh được, mới tổ chức tốt công tác của mình, mới đào tạo được những cán bộ tổ chức của mình... một khi chúng ta kiên trì theo đuổi mục tiêu vĩ đại và khó khăn ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu ấy”. Trong thi đua xã hội chủ nghĩa phải luôn đặt vấn đề phát hiện, tìm tòi, giúp đỡ những cá nhân có năng lực đã bị bỏ tư sản vùi dập, vứt bỏ để họ có cơ hội phục vụ cách mạng, tạo thêm lực lượng cho các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc những tư tưởng của V.I.Lênin về thi đua xã hội chủ nghĩa mà nền kinh tế nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn, đã phá vỡ thế bao vây, cấm vận về kinh tế của các nước đế quốc, xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu cho chủ nghĩa xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao. Chính điều này đã góp phần xây dựng Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết hùng cường ở thế kỷ XX. Và phong trào xã hội chủ nghĩa đã được nhân rộng trở thành một hệ thống đối trọng với

chủ nghĩa tư bản.

V.I.Lênin phê phán một số quan điểm không coi trọng vấn đề thi đua trong chủ nghĩa xã hội. Khi V.I.Lênin đề xuất quan điểm về thi đua trong chủ nghĩa xã hội thì trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô này sinh một số ý kiến không đồng tình cho rằng công tác thi đua, khen thưởng không liên quan gì đến công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoặc xây dựng chủ nghĩa xã hội là hoạt động mang tính tích cực, chủ động của những người cộng sản không liên quan gì đến quần chúng nhân dân... V.I. Lênin đã kịch liệt phê phán quan điểm, tư tưởng đó, đặc biệt là những người theo "phái tả" cho rằng, trong chủ nghĩa xã hội đã có kỷ luật lao động rồi việc tổ chức thi đua cũng không cần thiết, không phải tạo ra những phong trào thi đua, hãy để cho quần chúng nhân dân tự lao động sản xuất theo cách riêng của mình. V.I.Lênin đã chỉ rõ cho những người theo "phái tả" hiểu rõ, chỉ có trong chủ nghĩa xã hội thì nội dung thi đua mới thực sự theo đúng nghĩa của tư này, quần chúng nhân dân mới có điều kiện, cơ hội bộc lộ tài năng, trí tuệ của mình để tham gia tích cực, chủ động vào các hoạt động lao động sản xuất khác nhau. Nếu quần chúng nhân dân không được tham gia vào những hoạt động lao động sản xuất, sáng tạo do chính bản thân mình tạo ra thì sẽ không xây dựng được những tiến đề cơ sở cần thiết cho chủ nghĩa xã hội, phong trào thi đua yêu nước cũng không phát triển và lan rộng, trở thành những dấu ấn, đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội, tạo thành những tiến đề

cần thiết để chiến thắng chủ nghĩa tư bản.

3. Sự vận dụng của Đảng ta vào việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

3.1. Vai trò, vị trí và thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp đổi mới đất nước trong thời gian qua.

Trung thành và vận dụng sáng tạo những nghĩa xã hội của V.I.Lênin, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chú trọng đến việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có nhiều phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta. Hàng loạt các phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan toả sâu rộng, động viên, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, có ý nghĩa tích cực trong việc khơi dậy truyền thống yêu nước của dân tộc, tạo đà cho sự thắng lợi trên mặt trận chính trị, quân sự như: Phong trào "Sóng Duyên Hải"; phong trào "Ba sẵn sàng" và "Năm xung phong" trong thanh niên; phong trào "Ba đảm đang" trong phụ nữ; các phong trào "Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công", "Dùng sĩ diệt Mỹ", "Tim Mỹ mà đánh, tim nguy mà diệt"...

ở miền Nam; các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”... đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt qua hơn 30 năm đổi mới đất nước các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước ta phát động luôn bám sát cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; phong trào “Thanh niên lập nghiệp”...

3.2. Sự đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Những phong trào thi đua đạt được mục đích, yêu cầu để ra, có vị trí nhất định trong đời sống xã hội là nhờ những chỉ dẫn của V.I.Lênin đã vạch ra, mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các giai đoạn, thời kỳ cách khác nhau để từng bước đánh thức,

khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của con người Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp dựng xây, kiến thiết đất nước. Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong thời gian tới:

- Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả”. Theo đó, mục tiêu trọng tâm xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước là phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các phong trào thi đua phải thấm sâu, quện chặt vào trong tâm khảm của mỗi giai cấp, tầng lớp nhân dân và người lao động, trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức,

phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Đối mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, bảo đảm cho ai cũng thực hiện được, ai cũng có khả năng tham gia theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. Quá trình tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, bám nắm các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương để có những điều chỉnh, bổ sung, đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của những người tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Chú trọng đến việc tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng, lan toả rộng khắp ra toàn xã hội. Đồng thời, tích cực, chủ động làm tốt công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

- Tiến hành khen thưởng kịp thời,

chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định đối với những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch không chỉ tạo ra dư luận tốt mà còn tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống công tác hàng ngày giữa các giai cấp, giai tầng khác nhau. Tuy nhiên, việc khen thưởng đó cần phải bảo đảm đúng quy định không được giản đơn, tùy tiện khen thưởng sẽ dẫn đến chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước không cao, không kích thích, cổ vũ, động viên được những người có tâm huyết, tài năng làm việc cống hiến cho cơ quan, đơn vị, địa phương. Để bảo đảm cho việc khen thưởng diễn ra khách quan, đúng người, đúng việc thì công tác khen thưởng cần có biện pháp cụ thể, việc khen thưởng cần được thực hiện thông qua việc phát hiện của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng đến việc khen thưởng đối với những tập thể, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Đặc biệt, quan tâm đến công tác khen thưởng cơ sở, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; vận động nhân dân thực hiện các chương trình, mục tiêu xoá đói giảm nghèo... Muốn vậy, Hội đồng Thi đua Khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương

cần được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác khen thưởng cần có năng lực, trình độ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

4. Kết luận

Thời gian lùi xa đẩy những sự kiện lịch sử đi vào quên lãng, nhưng có những sự kiện thời gian lùi xa càng chứng minh cho sự trường tồn bất diệt cùng với năm tháng thời gian bởi giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại do nó đem lại. Tư tưởng về thi đua trong chủ nghĩa xã hội của V.I.Lênin là một trong những sự kiện như thế, đã chứng minh được sự tồn tại vĩnh hằng cùng với sự vận động, phát triển của lịch sử thế giới. Nó mãi là những tư tưởng soi sáng vĩ đại để các đảng cộng sản công nhân tiến bộ trên thế giới và Đảng ta không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước, tìm ra những nhân tố mới, phương pháp hay, sáng tạo trong cách duy trì, tổ chức thực hiện thắng lợi mà V.I.Lênin, nhà kiến trúc đa tài đưa những tư tưởng đó vào thực tiễn của nước Nga - Xô viết và đã đem lại những thành công nhất định trên con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó đã thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho Đảng ta kế thừa, vận dụng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Chủ nghĩa Lênin... là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những cái kim chỉ nam, mà còn

là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội
- Nhật Lê, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc - lời hịch của phong trào thi đua yêu nước, *Tạp chí Quốc phòng toàn dân*, số tháng 6/2014.
- Trần Thị Hà, "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh", *Tạp chí Cộng sản* điện tử ra ngày 13/5/2015.
- V.I.Lênin (1978), *Toàn tập*, Tập 2, Nxb Tiến bộ, Mátxcova
- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ"
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội
- Giác-cơ Đê-ri-da (1994), *Những bóng ma của Mác*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
- <https://towardstransparency.vn/vi/chi-so-cam-nhan-tham-nhung>